

Số: /BC-HĐND

TP. Bắc Giang, ngày tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của HĐND thành phố năm 2023;
nhiệm vụ công tác năm 2024

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Chương trình công tác năm 2023, Quy chế hoạt động của HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND thành phố báo cáo kết quả hoạt động năm 2023; nhiệm vụ công tác năm 2024 của HĐND thành phố như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND thành phố

Thường trực HĐND thành phố đã chủ trì, phối hợp với UBND thành phố, Ủy ban MTTQ thành phố, Chánh án TAND, Viện trưởng Viện KSND, Chi cục THADS thành phố và các Ban HĐND thành phố tổ chức hội nghị thống nhất dự kiến Chương trình các kỳ họp. Phân công các Ban của HĐND thành phố thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp theo đúng quy trình, thủ tục và thời gian quy định. Lựa chọn những vấn đề trọng tâm để đưa ra thảo luận, chất vấn, xem xét và quyết định tại kỳ họp. Chỉ đạo Văn phòng làm tốt công tác tham mưu, chuẩn bị các nội dung, gửi nhận tài liệu kỳ họp theo đúng quy định. Phối hợp với cơ quan báo đài tỉnh và thành phố tuyên truyền các nội dung của kỳ họp theo quy định.

Đến nay, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức thành công 04 kỳ họp (trong đó có 02 kỳ họp thường lệ và 02 kỳ họp chuyên đề), cụ thể:

1.1. Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) HĐND thành phố:

Căn cứ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023; Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, ngày 14/3/2023, HĐND thành phố đã tổ chức kỳ họp thứ 7 (chuyên đề). Tại kỳ họp, HĐND thành phố thực hiện miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố đối với ông Ngô Văn Giang - Nguyên trưởng phòng Tư pháp thành phố và bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Minh Hằng - Trưởng phòng Tư pháp thành phố. Cũng tại kỳ họp này, HĐND thành phố xem xét, quyết định các nội dung như: Việc chuyển nguồn ngân sách năm 2022 sang chi năm 2023 (đợt 1) và kéo dài thời gian thực hiện giải ngân vốn các dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2022 chưa

giải ngân hết chuyển sang năm 2023; phân bổ tăng thu ngân sách (không bao gồm tăng thu tiền sử dụng đất) đợt 2 năm 2022; điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và bổ sung dự án Khởi công mới 2023.

1.2. Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố: Được tổ chức 01 ngày 29/6/2023, trong đó, HĐND thành phố xem xét báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 của Thường trực HĐND, các ban HĐND, UBND, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân, Chi cục THADS thành phố và thảo luận tại kỳ họp. Kỳ họp thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023 và 07 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội và pháp chế.

1.3. Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố: Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với 21 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu. Tại kỳ họp, việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan. Các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực sự công tâm, khách quan trong thể hiện chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu. Kết quả: 21/21 chức danh do HĐND thành phố bầu được lấy phiếu tín nhiệm đạt tỷ lệ trên 50% số phiếu tín nhiệm cao; số phiếu tín nhiệm thấp tỷ lệ cao nhất 3% (trong đó: Số người có trên 50% đại biểu đánh giá tín nhiệm cao: 21; Số người có trên 50% đại biểu đánh giá tín nhiệm: 0; Không có người nào có số phiếu tín nhiệm thấp quá 50% tổng số đại biểu HĐND thành phố). Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã xem xét tờ trình và thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

1.4. Dự kiến kỳ họp thứ 10 (kỳ họp cuối năm) HĐND thành phố: Được tổ chức 02 ngày, ngày 14, 15/12/2023. Tại kỳ họp có 76 báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND và các ngành trình tại kỳ họp để HĐND thành phố xem xét, thảo luận, quyết định; tổ chức thảo luận về kinh tế - xã hội năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Thường trực HĐND đã phân công các Ban thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo trình HĐND thành phố theo quy định; dự kiến thông qua 12 dự thảo nghị quyết và nhiều hoạt động quan trọng khác.

2. Giám sát chuyên đề của HĐND thành phố năm 2023: Trong năm 2023, HĐND thành phố thực hiện 02 cuộc giám sát chuyên đề: *Giám sát về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 ; giám sát kết quả triển khai thực hiện Chương trình số 01- CTr/TU ngày 10/9/2020 của Thành ủy về phát triển thành phố Bắc Giang theo hướng đô thị xanh - thông minh giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo.* Sau giám sát đã hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát trình tại kỳ họp thứ 8 và thứ 10 HĐND thành phố.

3. Hoạt động của Thường trực HĐND thành phố

3.1. Hoạt động thường xuyên:

Sau các kỳ họp, Thường trực HĐND đã hoàn thiện các văn bản thông báo kết quả kỳ họp, triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố; xây dựng và triển khai Chương trình công tác, kế hoạch giám sát của của Thường trực HĐND, kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố năm 2023. Tăng cường nắm tình hình, theo dõi, đôn đốc việc triển khai và thực hiện Nghị quyết HĐND; đôn đốc, giám sát các đơn vị giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tổ chức hội nghị với các Ban, Tổ đại biểu và Thường trực HĐND phường, xã để trao đổi nghiệp vụ công tác; duy trì thực hiện việc tiếp công dân theo quy định.

3.2. Về hoạt động khảo sát, giám sát:

Nghị quyết số Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05/7/2022 của HĐND thành phố Về việc thông qua Chương trình giám sát năm 2023, Thường trực HĐND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 30/8/2022 để tổ chức triển khai trong đó, phân công cụ thể các nội dung giám sát cho Thường trực HĐND; các Ban HĐND thành phố thực hiện.

Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05/7/2022 của HĐND thành phố về việc thông qua Chương trình giám sát năm 2023, Thường trực HĐND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 30/8/2022 và Chương trình số 01/CT-HĐND ngày 16/01/2023 để tổ chức triển khai thực hiện, trong đó, phân công cụ thể các nội dung do Thường trực HĐND thành phố trực tiếp giám sát và giao cho các Ban HĐND thành phố thực hiện. Thường trực HĐND thành phố đã xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát kết quả giải quyết **150 kiến** nghị cử tri đã được các cơ quan xem xét trả lời giải quyết xong từ các kỳ họp thứ 2,4,6,8 HĐND thành phố và tiến hành khảo sát thực tế kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại địa phương.

Chỉ đạo các Ban HĐND thành phố xây dựng chương trình công tác và kế hoạch giám sát chuyên đề của Ban; tăng cường công tác giám sát, khảo sát tại một số đơn vị về việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, ý kiến kiến nghị của cử tri; khảo sát thực tế việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị thành phố và phường, xã. Hoạt động giám sát năm 2023 đảm bảo theo tiến độ thời gian và đúng quy định của pháp luật. Qua giám sát, Thường trực HĐND, các ban HĐND thành phố đã xem xét, đánh giá những mặt tích cực, đồng thời cũng chỉ ra các hạn chế, thiếu sót trong công tác chấp hành các quy định của pháp luật ở địa phương, đơn vị chịu sự giám sát; phân tích nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót, từ đó kiến nghị với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố.

Các kiến nghị sau giám sát được theo dõi, đôn đốc thực hiện, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát.

Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thành phố song song với các hoạt động giám sát, Thường trực HĐND thành phố đã lựa chọn các nội dung quan trọng trong triển việc thực hiện chủ trương, chính sách của nhà nước cấp trên, các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn có tác động tới đời sống của nhân dân để chỉ đạo các Ban HĐND thành phố tiên hành giám sát, khảo sát thực tế, tái giám sát việc thực hiện của các cơ quan đơn vị sau giám sát, kết luận tại phiên họp TT HĐND như: *Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các chính sách đối với hộ nghèo, trẻ em mồ côi và khuyết tật trên địa bàn thành phố Bắc Giang từ năm 2020 đến nay; công tác thu và quản lý các nguồn thu thuế; xử lý nợ đọng thuế trên địa bàn thành phố; công tác trật tự đô thị trên địa bàn thành phố; kết quả triển khai và thực hiện Đề án "Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở thành phố Bắc Giang, giai đoạn 2022-2024"; việc thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương đối với các phường, xã; khảo sát việc thu phí sử dụng tạm vỉa hè đối với các hộ xây dựng trên địa bàn thành phố Bắc Giang; khảo sát công tác hành nghề y dược tư nhân, an toàn thực phẩm và quảng cáo trên địa bàn thành phố.* Sau các hoạt động giám sát, khảo sát đều có kiến nghị trực tiếp tới các cơ quan đơn vị để triển khai thực hiện. Ngoài ra, Thường trực HĐND thành phố tham dự các đoàn giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh giám sát thành phố⁽¹⁾.

3.3. Công tác tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND thành phố

Năm 2023, Thường trực HĐND đã tổ chức **08 phiên** họp thường kỳ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tại phiên họp đã xem xét nhiều nội dung quan trọng: Các nội dung UBND thành phố đề nghị giải quyết phát sinh giữa 2 kỳ họp; dự kiến nội dung Chương trình kỳ họp thứ 7, thứ 9 (chuyên đề) và kỳ họp thứ 8, thứ 10 HĐND thành phố khóa XXII; các báo cáo, dự thảo, nghị quyết của Thường trực HĐND thành phố trình tại kỳ họp; chương trình, kế hoạch công tác của Thường trực HĐND thành phố; các báo cáo giám sát, khảo sát của

¹ Dự Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2020-2022; giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện một số dự án, trọng điểm trên địa bàn thành phố; Đoàn giám sát Ban VH-XH HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu, quản lý, sử dụng các khoản thu trong nhà trường trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2020-2022; dự buổi làm việc của Ban pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tình hình, kết quả giải quyết vụ án và việc thu hồi, bồi thường tài sản trong các vụ án tham nhũng, chức vụ giai đoạn 2021 - 2022 và quý I năm 2023 tại thành phố Bắc Giang; dự Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát Tòa án nhân dân thành phố về việc thực hiện quy định của pháp luật tố tụng dân sự về đình chỉ, tạm đình chỉ trong giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại; dự buổi làm việc với Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát UBND thành phố về việc đầu tư, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2023.

Thường trực HĐND, các ban HĐND... **nổi bật** tại các phiên họp Thường trực HĐND hàng tháng tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức. Nhiều kiến nghị cử tri tại các kỳ họp trước chưa được giải quyết triệt để hoặc thông qua các phiên tiếp dân, nắm bắt tình hình dư luận xã hội đã được Thường trực HĐND lựa chọn chất vấn, giải trình của UBND, các cơ quan, đơn vị liên quan tại phiên họp điển hình như: *Chất vấn làm rõ một số nội dung giải quyết kiến nghị của cử tri về việc giá thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cao và không đồng đều. Việc thu thuế đất Phi nông nghiệp còn nhiều bất cập; việc giải quyết ý kiến cử tri phường Thọ Xương và Lê Lợi đối với nội dung: Đầu nối hệ thống thoát thải khu dân cư Cống Ngóc - Bến xe và việc nâng cấp công suất trạm bơm, xây dựng công hộp đối với đoạn mương dẫn vào trạm bơm Đồng Cửa. Giải trình tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri về việc cấp GCN QSD đất cho các hộ tại khu tập thể thuộc phường Mỹ Độ, Xương Giang, Đình Kế.*

Sau phiên chất vấn, giải trình nhiều nội dung đã được xem xét khắc phục và giải quyết dứt điểm. Ngoài ra, thực hiện tốt thẩm định các văn bản của UBND thành phố trình hội nghị BTV Thành ủy.

3.4. Việc giải quyết các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp: Thường trực HĐND phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố để giải quyết các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp, trong năm 2023, Thường trực HĐND thành phố giải quyết **28** nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố do UBND thành phố xin ý kiến, đã giúp UBND thành phố điều hành kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

3.5. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Về hoạt động tiếp xúc cử tri và giải quyết kiến nghị của cử tri: Phối hợp với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức các hội nghị Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri chuyên đề với cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố; đại biểu HĐND thành phố cùng với Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được tổng hợp đầy đủ và chuyển tới các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.⁽²⁾

- Về công tác tiếp công dân và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân: Thực hiện Luật tiếp công dân năm 2013, Thường trực HĐND thành phố duy trì thường xuyên công tác phối hợp với UBND thành phố tiếp công dân định kỳ

² Với các kỳ tiếp xúc cử tri, đã tổng hợp chuyển 130 kiến nghị của cử tri đến UBND thành phố để xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri. Cơ bản các kiến nghị đều được xem xét, giải quyết.

hàng tháng. Tiếp nhận, xử lý, giám sát và đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thực hiện quyết định, kết luận giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo có hiệu lực pháp luật theo quy định. Đơn thư do Thường trực HĐND tiếp nhận được chuyển đến UBND giải quyết đảm bảo đúng quy định³.

3.6. Chỉ đạo, điều hòa phối hợp hoạt động của các Ban, Tổ đại biểu HĐND thành phố:

Thường trực HĐND thành phố cho ý kiến về chương trình, kế hoạch công tác của các Ban, chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND thành phố xây dựng kế hoạch công tác năm, báo cáo định kỳ hàng quý, các hoạt động khác theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Phân công các Ban thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình kỳ họp HĐND; thẩm định các văn bản do UBND thành phố trình phiên họp BTV Thành ủy theo quy định; đề xuất nội dung giải trình, chất vấn của các cơ quan đơn vị phòng ngành thành phố tại các phiên họp TT HĐND hàng tháng.

Thường trực HĐND duy trì hội nghị theo quy chế hoạt động với các Ban, Tổ đại biểu để kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ và phương hướng thực hiện trong thời gian tiếp theo; thường xuyên đôn đốc các Tổ đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND thành phố.

3.7. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, các ban HĐND thành phố với UBND, Ban thường trực Ủy ban MTTQ thành phố và Thường trực HĐND phường, xã.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố duy trì thường xuyên mối quan hệ phối hợp trong hoạt động với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố và Thường trực HĐND phường, xã cụ thể như: Phối hợp với UBND thành phố tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tháng; giải quyết các công việc phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND thành phố và một số nội dung khác có liên quan. Phối hợp với Ban Thường trực UB MTTQ thành phố và Thường trực HĐND phường, xã tham gia Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố tổ chức, các nội dung trong chương trình phối hợp đều được thực hiện đạt kết quả đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định; tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp.

3.8. Một số hoạt động khác theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương:

- Tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực HĐND thành phố và phường, xã lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026 với chủ đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát theo tinh thần Nghị quyết số 594/NQ-

³ Trong năm 2023, đã tham gia Tổ chức 21 phiên tiếp dân định kỳ, đã tiếp 154 lượt công dân, tập trung vào 242 vụ việc (Khiếu nại: 05; Tố cáo: 01; Đề nghị: 236), tăng 51 lượt công dân, tăng 127 vụ việc so với năm 2022. Tỷ lệ giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền đạt 95,6%.

UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội”. Chỉ đạo Văn phòng HĐND- UBND biên soạn tổng hợp về toàn bộ các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn liên quan đến hoạt động của HĐND các cấp đóng thành quyển trang bị tới Thường trực HĐND các phường, xã để áp dụng thực hiện đảm bảo đồng bộ thống nhất theo quy định.

- Tham dự các cuộc họp, hội nghị của tỉnh, thành phố tổ chức; dự các phiên họp thường kỳ của UBND thành phố; các cuộc họp của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố⁽⁴⁾. Tổng hợp Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (Từ năm 2014 đến nay); báo cáo tổng kết kết quả tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp thành phố Bắc Giang gửi Thường trực HĐND tỉnh đảm bảo đúng thời gian quy định.

4. Hoạt động của các Ban HĐND thành phố

Trong năm 2023, các Ban HĐND thành phố đã xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của ban; tổ chức tốt công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo các nghị quyết trình tại các kỳ họp HĐND thành phố (*kỳ họp thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10*); đồng thời, các Ban đã chủ động nắm bắt những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương để xây dựng kế hoạch và triển khai giám sát theo chuyên đề; tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ, các cuộc giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thành phố. Tham mưu giúp Thường trực HĐND thẩm định các văn bản của UBND thành phố trình hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy hàng tháng; thẩm tra các nội dung giải quyết phát sinh giữa hai kỳ họp. Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, giữ mối liên hệ, hướng dẫn hoạt động đối với các ban HĐND phường, xã.

⁴ Dự buổi làm việc giữa Đoàn công tác thành phố Nam Ninh, Trung Quốc, quận Seo, Hàn Quốc với UBND thành phố; dự kỳ họp thứ 11,12,13 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; dự Hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy với Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố 6 tháng đầu năm 2023; hội nghị lần thứ 11 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XXI; dự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh; dự Diễn tập KVPT thành phố năm 2023; tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp tỉnh, huyện năm 2023 do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức; dự buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy; Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Kết luận số 31-KL/TU ngày 26/4/2021 và UBND thành phố phát động phong trào thi đua nước rút những tháng cuối năm 2023; dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của HĐND tại các kỳ họp do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức; hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh; dự Khánh thành Cầu Á Lữ, nút giao cầu Đồng Sơn và Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố; dự lễ khởi công tu bổ di tích khán đài B, sân vận động tỉnh Bắc Giang và Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I (17/10/1963 – 17/10/2023); tham dự phiên họp Thường kỳ của TT HĐND tỉnh tháng 11; dự Thành phố Lạng Sơn mời dự Khai mạc ngày hội văn hoá các dân tộc thành phố Lạng Sơn năm 2023; dự Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Bắc Giang năm 2023; dự Hội nghị tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTTQ và Công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2023.

5. Hoạt động của Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND thành phố

- Trước kỳ họp HĐND thành phố, các Tổ đại biểu đã chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ phường, xã tổ chức tốt các hội nghị để đại biểu HĐND tiếp xúc cử đảm bảo dân chủ, đạt hiệu quả, thiết thực; tổ chức để đại biểu nghiên cứu tài liệu kỳ họp, tham gia ý kiến nhận định, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, đề xuất nhiệm vụ, biện pháp, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND.

- Đại biểu HĐND thành phố đã tham dự đầy đủ các kỳ họp, chấp hành tốt nội quy kỳ họp. Thường xuyên giữ mối liên hệ với các địa phương nơi ứng cử, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị của cử tri kịp thời tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tuyên truyền, giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết HĐND thành phố đã đề ra.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của Thành ủy, hoạt động của HĐND thành phố đã triển khai thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đảm bảo theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, với phương châm không ngừng nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động của HĐND.

Công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp của HĐND thành phố tiếp tục được đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả (*đưa phóng sự hình ảnh phản ánh ghi lại các vấn đề cần trao đổi tại phiên chất vấn*); công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp của Thường trực HĐND, các ban HĐND thành phố được tiến hành theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Các phiên họp Thường trực hàng tháng được đổi mới hoàn toàn về phương pháp và cách thức, giành nhiều thời gian để nghe các cơ quan, đơn vị, phường xã giải trình làm rõ nhiều vấn đề mà cử tri và nhân dân có ý kiến hoặc những kiến nghị của cử tri từ nhiều kỳ chưa được xem xét giải quyết qua đó đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết các kiến nghị của cử tri hạn chế bức xúc trong nhân dân.

Công tác giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tiếp tục đổi mới về phương pháp làm việc, đảm bảo hiệu quả sát thực tiễn nhiệm vụ đề ra. Các báo cáo kết luận giám sát, khảo sát của Đoàn giám sát, khảo sát đã đánh giá khách quan, chỉ ra những thiếu sót, tồn tại; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền, đối tượng được giám sát những biện pháp khắc phục, nhằm đảm bảo thực hiện tốt chính sách pháp luật ở địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước. Trong năm Thường trực HĐND thành phố đã thực hiện một số hoạt động khảo sát, tái giám sát lại để nắm bắt việc thực hiện các kết luận kiến nghị sau giám sát, kết luận tại các phiên họp TT HĐND; sau chất vấn tại kỳ họp đã phân kỳ nhiệm vụ để nghe lại kết quả thực hiện các biện pháp sau trả lời chất vấn của các cơ quan đơn vị qua đó góp phần quan trọng tăng hiệu lực hiệu quả hoạt động của HĐND.

Việc giải quyết nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp được Thường trực HĐND phối hợp thực hiện kịp thời, tạo điều kiện cùng UBND thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương. Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được duy trì và theo dõi thường xuyên; các ý kiến, kiến nghị của công dân được xử lý theo quy định của pháp luật. Chế độ thông tin, tổng hợp, báo cáo cơ bản kịp thời, phục vụ tốt hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND thành phố.

Tuy nhiên, hoạt động của HĐND, các ban HĐND thành phố còn một số hạn chế: Việc đôn đốc, giám sát thực hiện kiến nghị sau giám sát còn hạn chế. Đại biểu HĐND thành phố chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, nên thời gian dành cho hoạt động của HĐND chưa nhiều, từ đó dẫn đến việc nghiên cứu, xem xét, đưa ra các giải pháp hiệu quả và quyết định những vấn đề quan trọng, nhất là về kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản còn có nội dung chưa sâu. Trong các kỳ họp, phần nhiều các ý kiến phát biểu tập trung vào các kiến nghị cử tri.

Nguyên nhân của hạn chế: Khối lượng công việc ngày càng nhiều, mặt khác đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác hội đồng còn ít (03 người). Lĩnh vực hoạt động của HĐND rất rộng, đòi hỏi đại biểu phải giành nhiều thời gian nghiên cứu cập nhật thông tin và các quy định mới có thể tham gia.

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2024

Năm 2024 là năm “nước rút” trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2020 - 2025. Bám sát chức năng, nhiệm vụ HĐND thành phố xác định cụ thể một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:

1. Tổ chức tốt các kỳ họp HĐND thành phố năm 2024 trên tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sát với tình hình thực tiễn tại thành phố.

2. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ thành phố để triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ KT-XH năm 2024 gắn với thực hiện các Chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII; nghị quyết 156 của ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết 233 của BCH Đảng bộ Tỉnh.

3. Tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết HĐND về chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2024. Ngoài các nội dung giám sát chuyên đề, tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát thường xuyên ở cơ sở, hướng trọng tâm vào các vấn đề cử tri, nhân dân bức xúc phản ánh, kiến nghị; tăng cường tổ chức tái giám sát việc thực hiện các Kết luận kiến nghị sau giám sát của HĐND, TT HĐND, các Ban HĐND. Tham gia tích cực các chương trình giám sát của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tại thành phố.

4. Chú trọng công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; quan tâm giám sát việc giải quyết đơn, tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các quyết định đã có hiệu lực pháp luật mà công dân còn khiếu nại, các vụ tồn đọng kéo dài. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri theo quy định, nhất là tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND. Duy trì việc tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri qua đường dây nóng tại kỳ họp và giữa hai kỳ họp HĐND thành phố.

5. Duy trì phiên họp Thường trực HĐND thành phố định kỳ hằng tháng theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất và các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

6. Tăng cường chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND thành phố. Làm tốt trong công tác chuẩn bị nội dung trình các kỳ họp HĐND, phiên họp Thường trực HĐND thành phố và hoạt động giám sát, khảo sát việc thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố. Định kỳ tổ chức hội nghị chuyên đề với các Ban, Tổ đại biểu HĐND thành phố và Thường trực HĐND phường, xã để trao đổi, nâng cao về kỹ năng, kinh nghiệm, phương thức hoạt động HĐND các cấp thành phố.

7. Đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động của HĐND trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử thành phố, bản tin nội bộ và phối hợp tuyên truyền trên Cổng thông tin: “Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Giang”. Chỉ đạo các Ban HĐND thành phố, Văn phòng HĐND - UBND thành phố làm tốt công tác thông tin, tổng hợp, báo cáo, phát hành văn bản, lưu trữ hồ sơ; công tác thi đua giữa các Ban, Tổ đại biểu HĐND thành phố; thực hiện đảm quy định về thời gian gửi tài liệu cho đại biểu HĐND thành phố trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc của thành phố.

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐND thành phố năm 2023; nhiệm vụ công tác năm 2024, Thường trực HĐND trân trọng báo cáo HĐND thành phố./.

Nơi nhận:

- TT Thành ủy, HĐND TP (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Các ĐB dự kỳ họp thứ 10 HĐND TP;
- LD, CV Văn phòng HĐND- UBND TP;
- Lưu: VT, HSKH.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Thị Hà

